



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมิน รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันนั้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน
รอบการประเมิน รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายช้วน แซ่ค่าง)

สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

บัญชีแนบท้ายรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

เรื่องข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมิน รอบที่ ๒ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓(๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับผลการประเมิน
๑	นางสุดา ไพศาล	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	ดีเด่น
๒	นางสมณทิพย์ อินทร์ปาน	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	ดีเด่น
๓	นายกรณัฐ ชูเนตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๔	นางสาวอารมณ หนูแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	ดีเด่น
๕	นางสาวจรรววรรณ ถาวรสังข์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๖	นางสาววรรณดี สุดตาพงศ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีเด่น
๗	นายศักดิ์สยาม สุวรรณสุทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๘	นางวรรณชน ทองแท้	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีเด่น
๙	นางสาวสุนิต เกลิมทรง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๑๐	นางสาวนาฏอนงค์ เจนการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๑	นางสาวศุภกาญจน์ ทองคงใหม่	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๒	นางสาวรัชภรณ์ พรหมกุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๑๓	นายอนุวัฒน์ เราะหะวิลัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๔	นางละเมียด เราะหะวิลัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๕	นายสมศักดิ์ ปรีดาศักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๖	นางสาวธิดารัตน์ หอมทอง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน	ดีเด่น
๑๗	นางสาวกนกรัตน์ เขียวหวาน	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๘	นายณรงค์ ลักษณะวิบูลย์กุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๑๙	นางรุ่งทิพย์ อนันตวงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๒๐	นางอาชิรญา อาษาสุจริต	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	ดีเด่น
๒๑	นายธีระศักดิ์ คุณกึ่ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๒	นางสาวนิตยา พัฒนสกุลกานต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๒๓	นางสาวจรรยา รัตสากาญจน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๔	นายบวร สุขสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๒๕	นางพรทิพย์ สุขสวัสดิ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๒๖	นางศิวาภรณ์ ขุนวิช่วย	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๒๗	นายบัญชา ลือแล้ว	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ	ดีเด่น
๒๘	นางสาวบุศราคำ แยมเยื่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๒๙	นางนิวรร แซ่ค่าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๓๐	นางนุกูล บุญที่สุด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๓๑	นางกตมน รัชโหมาศ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีเด่น
๓๒	นายธีระศักดิ์ ยอดโรจน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๓๓	นายธาดารี ทองพั่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น

บัญชีแนบท้ายรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

เรื่องข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมิน รอบที่ ๒ ปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓(๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับผลการประเมิน
๓๔	นางพัทธมน เงินศิริ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๓๕	นางพรทิพย์ มูลิกะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๓๖	นางสมสวย ทองมี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๓๗	นางสุจิตต์ วงศ์พรัตน์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๓๘	นายจิรวัดณ์ ชูน้อย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๓๙	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุมา ถึงศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ดีเด่น
๔๐	นางโสภา ศิริภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๔๑	นายสุทธิพันธ์ มีมาก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๔๒	นางสาวโสริญา พาลีกันท์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๔๓	นางนงเยาว์ หวานอม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ดีเด่น
๔๔	นางจงดี ลักษณะวิมล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	ดีเด่น
๔๕	นางณิภา จิรัชชา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๔๖	นางประเสริฐศรี เหมทานนท์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๔๗	นางบุญสม ทองหม่อมราม	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	ดีเด่น
๔๘	นางฉนวนนันท์ น้ำรอบ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๔๙	นางวรรณษา อยู่จงดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๕๐	นางเกษร รัตนวิไลย	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	ดีเด่น
๕๑	นายพิชัย เทิดธรรมปรากฏ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๕๒	นางวิภาวดี พุทธรอด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๕๓	นางอรวรรณ สีจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๕๔	นางราตรี อุภัยพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๕๕	นางศุสิทธิ์ คงเกิด	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๕๖	นางมณัญญา บัวแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๕๗	นางพิมพ์พิศา สัจจวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	ดีเด่น
๕๘	นายสามนต์ บรรลือพีช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ดีเด่น
๕๙	นางมณฑิพย์ บรรลือพีช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๖๐	นางศิริดา จันทร์ลีลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๖๑	นางสุภัทรา รุณทิวา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๖๒	นางสาวสาลี เดชซัง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น
๖๓	นางสาวสุรรัตน์ รักษาแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ดีเด่น